



ประกาศโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ  
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารสูงสุด

เพื่อให้การบริหารราชการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ เป็นไปตามตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องดำเนินการ นั้น

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จึงขอให้คำมั่นที่จะปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และกำหนดแนวทางให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. บริหารและปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส ถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

๒. มีความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการทำงานและการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด

๓. ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริต โดยไม่ใช้ตำแหน่งและหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนแต่อย่างใด

๔. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวงและมีความละเอียดและเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต รวมทั้งการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๕. ปลุกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากร มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนร่วม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานและการดำเนินชีวิต ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๖. มีช่องทางการสื่อสารประชาชนและบุคลากรในโรงพยาบาลสุวรรณภูมิเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

## คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

\*\*\*\*\*

ข้าพเจ้า นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ  
ขอแสดงเจตจำนง ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่อสาธารณชนและประชาชนทั่วไป ว่า

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานของหน่วยงาน  
ภายใต้อำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ  
ด้านการบริหารองค์กร และด้านการบริการ  
ตลอดจนอำนวยความสะดวกในหน่วยงาน  
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
ด้วยความสำนึกและตระหนัก ในความรับผิดชอบที่มีอยู่  
จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มกำลังความสามารถ  
จะให้อำนาจหน้าที่  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  
และจะยืนหยัดต่อด้านการทุจริตทุกรูปแบบ



(นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ